

THƯ CẢM ƠN

Ngày 17 tháng 3 năm 2017 vừa qua, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Viện (18/3/1977-18/3/2017) và vinh dự đón nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng do Chính phủ tặng thưởng.

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã vinh dự được đón tiếp đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đến dự, chúc mừng và trao tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho Viện. Đến dự Lễ kỷ niệm cùng Bộ trưởng có đồng chí Chu Phạm Ngọc Hiền, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, nguyên lãnh đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn trước đây, các đồng chí lãnh đạo đại diện cho các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, ban ngành đoàn thể, lãnh đạo các đơn vị trong và ngoài ngành, các tổ chức hợp tác quốc tế, nguyên lãnh đạo Viện qua các thời kỳ, các cán bộ hưu trí của Viện cùng toàn thể các nghiên cứu sinh đang học tập, nghiên cứu tại Viện. Sự hiện diện và ủng hộ, giúp đỡ của quý cơ quan và quý đại biểu là nguồn động viên, là sự cổ vũ lớn lao cho Viện trên hành trình tiếp tục phát triển bền vững, đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành Tài nguyên và Môi trường cũng như công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Lễ kỷ niệm được tổ chức trọng thể và thành công tốt đẹp. Thay mặt lãnh đạo Viện, tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức hợp tác quốc tế và các quý vị đại biểu đã quan tâm đến dự và chúc mừng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu nhân dịp 40 năm ngày thành lập Viện. Trong quá trình hoạt động và phát triển, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ và hợp tác của quý vị.

Chân thành cảm ơn các cán bộ, viên chức và người lao động của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu các thời kỳ đã đóng góp tích cực, làm nên thành tích của Viện và tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 40 năm một chặng đường của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

Kính chúc các quý vị đại biểu cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Trân trọng cảm ơn./

VIỆN TRƯỞNG

Nguyễn Văn Thắng